

Tặng quà tết đối tượng chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo xã Bình Định (Kiến Xương).



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo xã Bắc Hải (Tiền Hải).

* Chiều ngày 22/1, đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bắc Hải (Tiền Hải) và xã Bình Định (Kiến Xương). Cùng đi có các đổng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo huyện Tiền Hải, Kiến Xương và một số doanh nghiệp trong tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo địa phương báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020; công tác chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đổng chí lãnh đạo tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ những khó khăn và động viên nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, đổng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các địa phương đón năm mới vui tươi, đầm ấm. Đổng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người dân, nhất là hộ nghèo, gia đình khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có tết.

Nhân dịp này, đổng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đổng chí lãnh đạo tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo huyện Tiền Hải, Kiến Xương và lãnh đạo một số doanh nghiệp đã trao 300 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã, mỗi suất quà trị giá 400.000

đồng để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón tết.

* Sáng ngày 22/1, tại Công ty TNHH Hợp Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình), Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và trao quà tết cho công nhân lao động. Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh tới dự.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc làm của người lao động. Theo thống kê từ các công đoàn cơ sở, trong năm tại các khu công nghiệp có trên 21.000 công nhân lao động bị mất việc làm, phải ngừng việc và làm việc luân phiên. Với phương châm "Ở đâu có đoàn viên, người

lao động khó khăn, ở đó có tổ chức công đoàn", Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động. Theo kế hoạch, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh sẽ tổ chức 5 chương trình "Tết sum vầy" tại các công đoàn cơ sở và trao 2.225 suất quà cho công nhân lao động với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân lao động.

Tại chương trình, đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã trao 320 suất quà cho công nhân lao động thuộc khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, mỗi suất trị giá 700.000 đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và

200.000 đồng tiền quà) và cùng dự bữa cơm sum vầy với công nhân lao động. Trò chuyện với công nhân lao động, đổng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn trong năm qua và mong muốn bước sang năm 2021, người lao động nỗ lực cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, có việc làm ổn định. Chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đổng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc công nhân lao động sức khỏe, đón tết vui về bên gia đình.

* Sáng ngày 22/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Thái Bình tổ chức trao quà tết cho các nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam.

50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng đã được Sacombank chi nhánh Thái Bình trao cho 50 nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam của các huyện: Kiến Xương, Đông Hưng và thành phố Thái Bình. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình "Âm tình mùa xuân" được Sacombank tổ chức hàng năm, nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, nạn nhân chất độc da cam mỗi dịp tết đến, xuân về.

Theo kế hoạch, từ ngày 23/1 - 1/2/2021, Sacombank chi nhánh Thái Bình sẽ tiếp tục trao 150 suất quà với tổng trị giá 45 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, huyện Kiến Xương và thành phố Thái Bình.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Về việc tặng quà gia đình chính sách, người có công dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

N ngày 11/1/2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng sẽ được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức:

Mức quà 600.000 đồng tặng:

- a) Người có công với cách mạng: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
- b) Đại diện thân nhân liệt sĩ.
- c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Mức quà 300.000 đồng tặng:

- a) Người có công với cách mạng: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
- b) Đại diện thân nhân liệt sĩ.
- c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Cùng với quà tặng của Chủ tịch nước, ngày 28/12/2020, Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 62-TB/TU về việc tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, đối với đối tượng chính sách, người có công với cách mạng mức quà tặng 500.000 đồng/người/suất (trong đó mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng bằng hiện vật). Cụ thể, đối tượng tặng quà gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945); Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác); thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả thương binh không hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người thờ cúng liệt sĩ; người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trường hợp một người đổng thời hưởng nhiều chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì chỉ được tặng 1 suất quà, hộ khẩu thường trú và lĩnh trợ cấp ở đâu thì nhận quà ở nơi đó. Đối với người được gia đình, họ tộc ưu quyền thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đổng thời là người đang hưởng các chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng khác (dù điều kiện nhận 1 suất quà theo quy định nêu trên) thì vẫn được nhận thêm 1 suất quà của người thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng là thân nhân duy nhất của liệt sĩ còn sống thì được lựa chọn phương án nhận quà tặng của tỉnh theo đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (ví dụ: Bà mẹ Việt Nam anh hùng có 2 con là liệt sĩ thì có thể lựa chọn nhận 1 suất quà theo đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc nhận 2 suất quà của thân nhân 2 liệt sĩ).

NGUYỄN CƯỜNG



Đại diện Sacombank chi nhánh Thái Bình và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam.



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà tết cho người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.

N ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/1/2021. Nghị định số 137/2020/NĐ-CP gồm 4 chương, 26 điều, trong đó có nhiều quy định mới tác động trực tiếp đến nhân dân; giải thích rõ thế nào là pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa, đối tượng được sử dụng, các hành vi bị nghiêm cấm...Nghị định có hiệu lực khi tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, đây cũng là thời điểm các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân khi tiếp cận thông tin liên quan đến Nghị định số 137/2020/NĐ-CP đã hiểu chưa đúng, thậm chí cố tình hiểu sai các quy định cho phép đốt pháo hoa đổng nghĩa với việc được đốt nhiều loại pháo. Việc hiểu sai bản chất của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP sẽ dẫn tới vi phạm. Do đó, các tổ chức cũng như người dân cần hiểu đúng, nắm rõ quy định để tránh vi phạm các quy định đã được Nghị định số 137/2020/NĐ-CP nêu rất chi tiết, cụ thể. Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an

Kiên quyết không để nhân dân không biết, không hiểu, hiểu không đúng dẫn đến vi phạm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết không để nhân dân không biết, không hiểu, hiểu không đúng dẫn đến vi phạm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của đổng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.



Người dân phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

tỉnh) cho biết: Tại điểm b, khoản 1, Điều 3, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP thì "Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có sự tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiện tượng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ". Tại điểm a, khoản 1, Điều 3, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP thì "Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian". Điểm khác nhau cơ bản để phân biệt giữa pháo hoa và pháo hoa nổ đó là pháo

hoa khi sử dụng không gây ra tiếng nổ; pháo hoa nổ khi sử dụng gây ra tiếng rít, tiếng nổ. Đối với loại pháo hoa thì có quan chức năng, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mới được sử dụng trong các trường hợp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và chỉ được mua của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng cấp phép theo quy định. Đối với những trường hợp mua, sử dụng pháo hoa của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được phép kinh doanh sẽ bị xử lý hành chính theo quy định; trường hợp nếu đốt pháo hoa tại nơi công cộng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì có thể bị xử lý hình sự

về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015. Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, hiểu đúng các quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu, đề xuất in sao, cấp phát các đĩa, tờ rơi tuyên truyền đến các thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn; chỉ đạo tuyên truyền lưu động, trực quan tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, nhất là các địa phương ven biển như hai huyện Tiền Hải,

Thái Thụy. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an các huyện, thành phố rà soát các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm để có phương án phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phối hợp với viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân hai cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm túc các vi phạm về pháo để tuyên truyền, phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

Để Nghị định số 137/2020/NĐ-CP được thực hiện có hiệu quả, thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị định nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không được cấp phép kinh doanh nhưng cố tình vi phạm; tránh lợi dụng việc cho phép sử dụng pháo hoa để buôn bán các loại pháo nổ khác; vận động người dân phát hiện, đấu tranh, tố giác với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

PHẠM HÙNG